

# คนเมินนิรโทษ

## แฉนายกฯคุยเสื้อแดง-เหลือง

เลขาฯ กอ.รมน.เผยงานปรองดองยังไม่สำเร็จครบ “อุปทูตสหรัฐฯ” ซ้ำล้มพันซ์ไทย-มะกัน ยังแข็งแก่ง แต่ยังหวังไทยกลับสู่โหมดเลือกตั้ง โพลล์เผยสำรวจ 47.4% ไม่เห็นด้วย กม.นิรโทษฯ แฉ “ปีกตู” คนกลางพูดคุย “เหลือง-แดง” แต่ไม่จำเป็นคุย “แม้ว-ทักษิณ” หนุนคงกฎอัยการศึกจนเสร็จเลือกตั้ง กรมพระจรรณนุญ แจงแก้ กม.ศาลทหาร ไม่เพิ่มอำนาจคุมตัว ปชช. **อ่านต่อหน้า 6**

### คนเมินนิรโทษ

ด้านกสม.แจ้งจับสนช.-ครม. เขียนขัด ม.46

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เวลา 08.00 น. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.อ.ฉัตรเฉลิม เหลิมสุข เสนอธิการทหารบก (เสธ.ทบ.) ในฐานะเลขาธิการ กอ.รมน. กล่าวถึงความคืบหน้าในการสร้างความปรองดองให้กับคนในชาติว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการไปในหลายพื้นที่แล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการประเมินผล เราอยากให้ประชาชนปรองดองกันจริงๆ และเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะหากประชาชนยังแบ่งพวกแบ่งฝ่าย การพัฒนาประเทศคงไปได้ยาก โดยเฉพาะเรื่องการเมือง เมื่อมีรัฐบาลไหน ออกมาก็มีคนออกมากัดคำกัน ก็ต้องพยายามอย่าให้เกิดภาพนั้นขึ้นต้องมาร่วมมือกันทุกภาคส่วนรัฐบาลและ คสช. มีเวลาจำกัด จะให้ทุกเรื่องสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้คงเป็นไปได้ โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำตลอดว่าหากงานใดไม่เสร็จในรัฐบาลชุดนี้ รอให้รัฐบาลที่มาจากทางเลือกตั้งดำเนินการต่อ โดยเฉพาะเรื่องการสร้างความปรองดอง เพราะขณะนี้ยังมีคนที่มีความเห็นต่าง

“สิ่งที่เราพบข้อมูลในต่างจังหวัด ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ในปี 53 หลังจากประชาชนกลับบ้านไปแล้ว ผมก็ลองให้ทหารลงไปพูดคุย เขาก็พูดคุยด้วย ไม่ได้เกลียดทหาร เรามีข้อมูลอะไรก็ซักถาม มีอะไรก็ช่วยเหลือ ไม่ได้ทะเลาะ หรือขัดแย้งกันทั้งหมด อาจจะมีบางระดับที่มีความรุนแรง เนื่องจากผลประโยชน์ขัดกัน ก็ต้องไปพูดคุยกัน ชาวบ้านรากหญ้าถือว่าโอเค เขาก็อยากปรองดอง สำหรับแกนนำกลุ่มเคลื่อนไหว ที่อยู่ในพื้นที่ เราก็เชิญมาคุยตั้งแต่แรก ไม่ใช่มาคุมขัง แต่เป็นการมาทำความเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไร ไม่ได้เป็นการไล่ล่า”

วันเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สมหมาย เทาฐิระเสธ.ทบ.นายแพทริค เมอร์ฟี อุปทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย พล.ต.ชู กวง ฮุย ผู้ช่วยทูตทหารสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และนาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผวจ.ลพบุรี รวมเป็นประธานในพิธีการส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน สำหรับการฝึกคอบร้าโกลด์ 2015 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมได้แก่ ไทย สหรัฐฯ และจีนที่โรงเรียนบ้านหนองปล้อง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ทั้งนี้ นายแพทริค กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน รวมทั้งกองทัพไทย ซึ่งขณะนี้การฝึกคอบร้าโกลด์ในปี นี้ใกล้สิ้นสุดแล้ว ถือเป็นพันธกิจและพันธสัญญาของ 24 ประเทศ ที่ส่งกองกำลังทหารเข้าร่วมฝึก เพื่อส่งเสริมสันติภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในเอเชียแปซิฟิก

“ในขณะที่ประเทศไทยกำลังดำเนินการ เพื่อกลับคืนสู่ระบอบการปกครองอันมีรัฐบาลพลเรือน ซึ่งมาจากเลือกตั้ง เราได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกคอบร้าโกลด์ เน้นในเรื่องการตอบสนองภัยพิบัติ และให้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มีผลเป็นรูปธรรมเห็นได้ชัดคือ อาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ ทำหน้าที่รับใช้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปล้อง เด็กๆ ได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยความปลอดภัยและสะดวกสบาย พร้อมกับชาวตำบลเกาะรังยังสามารถใช้สถานที่ดำเนินกิจกรรมหลากหลายอีกด้วย” นายแพทริค กล่าว และว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งเหมือนที่ผ่านมา

ขณะที่กรุงเทพฯ โพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับกฎหมายนิรโทษกรรมสู่ความปรองดอง” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,163 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 47.4 ไม่เห็นด้วยกับการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ทางการเมือง โดยมีร้อยละ 40.4 เห็นด้วย (ในจำนวนนี้ร้อยละ 22.4 อยากให้นิรโทษกรรมทั้งประชาชนที่ร่วมชุมนุมและแกนนำการชุมนุม และร้อยละ 18.0 อยากให้นิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนที่ร่วมชุมนุม)

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ โพลล์ ยังได้ถึงการออกกฎหมายนิรโทษกรรม จะช่วยสร้างความปรองดองให้สังคม

ไทยเพียงใด พบร้อยละ 47.9 เห็นว่า ช่วยได้บ้าง ขณะที่ร้อยละ 27.6 เห็นว่า ไม่ช่วยเลย และยังมีประชาชนร้อยละ 67.6 คิดว่า การออกกฎหมายนิรโทษกรรมจะเป็นแบบอย่าง ให้เกิดการชุมนุมประท้วงทางการเมืองอีกในอนาคต

นอกจากนี้ เมื่อถามว่า การสร้างความปรองดอง จำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องมี พล.อ. ประยุทธ์ เป็นคนกลางในการพูดคุยกับแกนนำพรรคการเมือง กปปส. และ นปช. พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 เห็นว่าจำเป็น ขณะที่ร้อยละ 36.4 เห็นว่าไม่จำเป็น และร้อยละ 6.8 ไม่แน่ใจ และเมื่อถามถึงความจำเป็นหรือไม่ที่ พล.อ. ประยุทธ์ ต้องพูดคุยกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เรื่องความปรองดอง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 เห็นว่าไม่จำเป็น ขณะที่ร้อยละ 32.6 เห็นว่าจำเป็น และร้อยละ 8.8 ไม่แน่ใจ อย่างไรก็ตามประชาชนร้อยละ 52.6 คิดว่า แนวทางการปฏิรูป เพื่อสร้างความปรองดองของรัฐบาลเดินมาถึงทางแล้ว ขณะที่ร้อยละ 38.4 คิดว่ายังไม่มีความชัดเจน

เมื่อถามว่า "เห็นด้วยหรือไม่ กับการคงกฎอัยการศึก ไว้ จนกว่าจะถึงวันเลือกตั้ง" ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.6 บอกว่า "เห็นด้วย" ขณะที่ร้อยละ 23.6 "ไม่เห็นด้วย" และร้อยละ 4.8 ไม่แน่ใจ

วันเดียวกัน เวลา 13.30 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดย นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ เป็นประธานอนุกรรมการ ได้จัดการประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ทหารใช้อำนาจควบคุมตัวบุคคลไว้ 7 วัน โดยไม่แจ้งข้อหาและสถานที่ควบคุมตัว รวมทั้งกรณี สนช. จะพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.2498 โดยมี พ.อ.ศุภชัย อินทรารุณ รองผู้อำนวยการกองกฎหมายทหารและการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนเจ้ากรมพระธรรมนูญมาร่วมประชุมชี้แจง

ทั้งนี้ในการประชุมอนุกรรมการได้แสดงความกังวล ว่า ห่วงเรื่องการนำตัวพลเรือนขึ้นศาลทหารในช่วงนี้ เพราะมีศาลเดียว ซึ่งจะกระทบกับสิทธิมนุษยชน และกังวลว่า การแก้ไข พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ทหารในการควบคุมตัวพลเรือน

พ.อ.ศุภชัยกล่าวว่า การแก้ไข พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารในครั้งนี้ โดยเฉพาะในมาตรา 46 ที่ระบุว่า

ในสภาพที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่น ๆ ผู้บังคับบัญชาทหารสูงสุด ณ ที่นั้น อาจสั่งให้ควบคุมผู้ต้องหา รวมทั้งพลเรือนได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้นานถึง 84 วัน นั้น เนื่องจากก่อนหน้านั้น พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารเคยให้อำนาจผู้บังคับบัญชามีอำนาจสั่งควบคุมตัวทหารได้ 90 วัน แต่หลังจากมีรัฐธรรมนูญปี 40 ก็มีการแก้ไข โดยมีการตัดอำนาจในการสั่งควบคุมตัว จากผู้บังคับบัญชาและให้อำนาจดังกล่าว เป็นแค่อำนาจของศาลทหาร แต่ก็ทำให้เกิดปัญหาในการบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาจึงมีการขอให้แก้ไข เพื่อให้มีอำนาจ จึงนำมาสู่การแก้ไข พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหารในครั้งนี้ ยืนยันว่า อำนาจดังกล่าวของผู้บังคับบัญชาใช้กับทหารเท่านั้น ไม่มีอำนาจสั่งควบคุมตัวพลเรือนแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่มีการนำตัวพลเรือนขึ้นศาลทหารนั้น เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 37/2557 เรื่องความผิดที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลทหาร ที่มีการกำหนดให้คดีที่เกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์และคดียุติธรรมให้ดำเนินคดีในศาลทหาร ซึ่งก็เป็นบางคดีเท่านั้น ที่จะมีการนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร แต่การที่จะให้ทางพลเรือนไปขึ้นศาลธรรมดา ขณะนี้คงทำไม่ได้ เพราะเราต้องทำตามประกาศฉบับดังกล่าว

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการนำพลเรือนขึ้นศาลทหาร แต่ก็ไม่ได้ควบคุมตัวที่เรือนจำทหารเป็นการควบคุมตัวที่เรือนจำพลเรือน และตราบได้ที่มีประกาศ คสช.อยู่ และมีการกระทำความผิดคดีตามประกาศก็ต้องมาสู่ศาลทหาร ส่วนการอธิบายกับต่างประเทศนั้น ก็ชี้แจงตามหลายๆ สื่อ และวันที่ 20 ก.พ.นี้ จะมีการชี้แจงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 เพื่อให้เกิดความเข้าใจด้วย

ด้าน นพ.นิรันดร์ กล่าวว่า ขอแนะนำให้กรมพระธรรมนูญ ทำหนังสือไปแจ้งต่อ สนช. เพื่อให้เขียนมาตรา 46 ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้มีปัญหาในการตีความเกิดขึ้น เพราะการตีความข้อกฎหมายของไทย เป็นแบบเสรีนิยมขึ้น ทั้งนี้ กสม. ก็จะเสนอความเห็นต่อกรมและ สนช. เพื่อให้เขียนกฎหมายให้ชัดเจน โดยให้ระบุเลยว่าอำนาจในมาตรา 46 นั้นใช้แค่กับบุคคลที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร ซึ่งก็คือทหารเท่านั้น ไม่รวมถึงพลเรือน โดยจะทำหนังสือภายในวันที่ 20 ก.พ.นี้ เพื่อให้มีการปรับแก้ต่อไป